



สรุปข่าว สร.




ประจำวันที 2 เมษายน 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>โครงการรับส่งปลอดภัยได้ (ใจ) ผู้ใช้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, mcot, the coverage, theagendathai)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ในฐานะประธานกรรมการบอร์ด สปสช. พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และมูลนิธิเส้นด้าย เปิดโครงการรับส่งปลอดภัยได้ (ใจ) ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้พลภาพทุกสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่เดินทางไป รพ.ยากลำบาก สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขสะดวกขึ้น - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โครงการนี้ครอบคลุมทุกสิทธิรักษา มีเป้าหมายให้บริการ 15,440 คน รวม 45,045 เที่ยว อัตราชดเชยค่าบริการเที่ยวละ 350 บาท จำนวน 3 ครั้งต่อเดือน มีประชาชนรับบริการโดยแจ้งผ่านสายด่วน สปสช.แล้ว 809 คน หรือรับบริการเข้าไปและขากลับจำนวน 1,197 เที่ยว หากจำเป็นจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเที่ยวบริการให้มากขึ้น แจ้งนัดหมายรถรับ - ส่ง อย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันนัดพบแพทย์ - นายคริส โปตระนันท์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย และมูลนิธิเส้นด้าย กล่าวว่า เครือข่ายจิตอาสาของมูลนิธิเส้นด้ายมีรถเข้าร่วมโครงการเพียงพอให้บริการ ประสานที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือมูลนิธิเส้นด้าย 02 096 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง <p>บริการผู้ป่วยไตแบบครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, mcot, thecoverage, theagendathai)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการบอร์ด สปสช. พร้อมด้วย พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ รพ.กระทู้ม แบน จ.สมุทรสาคร เยี่ยมชมการให้บริการบำบัดทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง โดยมุ่งเน้นการบริการทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง เป็นลำดับแรก เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบและให้ความรู้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเพื่อผู้ป่วยจะได้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของตน รวมถึงมีข้อมูลและวางแผนร่วมกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของบอร์ด สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 68 เป็นต้นไป 	
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, hfocus, thecoverage, thansettakij, bangkokbiznews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยถึงความคืบหน้า (ร่าง) พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.อสม.ฯ ว่า สาเหตุที่ ร่าง พ.ร.บ.อสม.ฯ ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 68 เพราะยังต้องรอความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวจากหน่วยงานแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ทราบว่า ความเห็นดังกล่าวมีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าร่าง พ.ร.บ.อสม.ฯ จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ได้ในการประชุมครั้งถัดไปหรือภายในสัปดาห์หน้า ล่าสุดรายละเอียดถูกส่งถึงหน้าห้องนายกฯ แต่อาจไม่ทันเข้าสภาผู้แทนฯ สมัยประชุมนี้ 	
<p>งานเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.ประจำสธ. เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเสริมสร้างความ 	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้มแข็งกลไกระดับอำเภอส่งต่อนโยบายการต่อสู้โรค NCDs สู่อาสาสมัครสุขภาพอำเภอ 878 แห่ง เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันและลดโรค NCDs ของคนไทยทั่วประเทศ ผ่าน อสม. และเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ให้ชุมชนทั่วไทยห่างไกล NCDs</p>	
<p> แผ่นดินไหว</p>	
<p>แนะป้องกันสุขภาพจากฝุ่นตึกถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd., thaipr)</p> <p>- นายเดชชีคม ขาวทอง รมช.สช. แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พร้อมทั้งมีความห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตึกถล่ม และทีมกู้ภัย ทีมช่วยเหลือ ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองจำนวนมากจากซากอาคารที่ถล่ม แนะนำการปฏิบัติตน ดังนี้ 1) สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองตลอดเวลา 2) หากหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 3) หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่น</p> <p>- พ.ญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีการจัดการซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มอย่างปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) สำรวจและประเมินความเสี่ยงโครงสร้างอาคารอย่างละเอียด และวางแผนการรื้อถอนอย่างเป็นระบบ 2) คัดแยกประเภทขยะทั่วไป ขยะอันตราย และซากวัสดุก่อสร้างออกจากกัน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 3) จัดการขยะอันตราย รวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ 4) วิธีกำจัดซากอาคาร โดยดำเนินการฝังกลบในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเผาในเตาเผาที่มีระบบควบคุมมลพิษ</p>	-
<p>เยียวยาจิตใจญาติและผู้ประสบเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, nationtv, thaipbs, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สช. เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวในประเทศไทย พร้อมเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้ระดมทีม MCATT ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าดูแลจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและสูญหายหลังเกิดเหตุการณ์ทันที ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 68 ได้ช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว 282 ราย พบมีความเสี่ยงสูง 9 ราย ปานกลาง 41 ราย เสี่ยงต่ำ/ไม่เสี่ยง 232 ราย ต้องส่งต่อพบแพทย์ 14 ราย นอกนั้นได้ให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยา ส่วนผู้เข้ารับคำปรึกษาผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 มี 166 สาย มีทั้งกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ เครียดวิตกกังวลจากการเป็นผู้อยู่ในสถานการณ์และจากการติดตามสถานการณ์ รวมถึงผู้ป่วยทางจิตเวชที่ดูข่าวแล้วมีอาการกลัว/ กังวลต่อเหตุการณ์ และแสดงความเป็นห่วงบุคลากรแพทย์ ทั้งนี้ สช.ได้เตรียมแพทย์จิตเวชในสังกัด 30 คน เพื่อร่วมทำงานการชันสูตรพลิกศพ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคืนร่างให้ญาติ ซึ่งรายงานล่าสุด มีผู้เสียชีวิตสะสม 20 ราย ได้รับการชันสูตรพลิกศพแล้วทั้งหมด พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและญาติรับร่างแล้ว 17 ราย สำหรับอาคารบริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ได้รับรายงานเพิ่มอีก 96 อาคาร รวม 783 อาคาร ยังปิดให้บริการอยู่ 4 อาคาร ที่ รพ.สอง จ.แพร่ รพ.พราณกระต่าย จ.กำแพงเพชร รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ รพ.พระยืน จ.ขอนแก่น</p>	-
<p>นายกฯ สั่งการหาต้นเหตุตึกถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, voicetv, amarintv, prd., INN, ch7, workpointnews, ejan)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในการประชุม ครม. ต่อเหตุตึกถล่ม ให้ 8 กระทรวง เร่งแก้ไขปัญหามิติ พร้อมเชิญประเทศที่มีภัยพิบัติร่วมให้ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้วางแผนในการเตรียมการรับมือทั้งแพทย์ฉุกเฉิน เติงสนามให้เพียงพอ รวมถึงจิตแพทย์ที่จะดูแลฟื้นฟูผู้ที่รับผลกระทบ</p>	-
<p>ตรวจสอบอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สงขลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, nationtv, brighttv, isaranews, pptvhd)</p>	-

ประเด็นข่าว


หมายเหตุ

- จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น ของ รพ.สงขลา ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยมีการระบุว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวคือ บริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 หนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว จนมีหลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัย ล่าสุด นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น ของ รพ.สงขลา พร้อมระบุว่า สภาพอาคารที่มีการก่อสร้างไปแล้วว่าร้อยละ 50 ไม่พบรอยร้าวหรือปัญหาแต่อย่างใด และจากการตรวจเอกสารการใช้เหล็กในอาคารก็ไม่พบว่าเหล็กที่เป็นรหัสเดียวกันกับเหล็กที่ใช้ในอาคาร สดง.ที่ถล่ม

เล่าเหตุการณ์ประทับใจช่วงแผ่นดินไหว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ธนบูรณ์ วรกิจจรรย์ชัย นพ.เชี่ยวชาญสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยเรื่องราวประทับใจจากเหตุแผ่นดินไหว คนไข้โรคหลอดเลือดสมองอุดตันวัย 91 ปี จาก รพ.อรัญประเทศ ถูกส่งกลับระหว่างเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพฯ เนื่องจากภัยพิบัติ แต่ภายหลังได้รับแจ้งให้กลับมาอีกครั้ง แม้เวลาล่วงเลยกว่า 14 ชั่วโมง การรักษาสำเร็จ คุณยายปลอดภัย สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยแม้ในภาวะวิกฤติ


ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, Hfocus, the Bangkok insight, PPTV, isaranews)

- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังมีพื้นที่ 20 จังหวัดที่ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ 4 จังหวัดระดับสีแดง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินใน 25 จังหวัด พร้อมขยายบริการคลินิกมลพิษ ระบบนัดหมายผ่านหมอพร้อม จัดทีมปฏิบัติการดูแลและแจกอุปกรณ์ป้องกันให้กลุ่มเสี่ยง โดยคาดว่าฝุ่นจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ขอให้ประชาชนติดตามคุณภาพอากาศและปฏิบัติตามหลัก "เช็ก-ใช้-เลี่ยง-ลด-ปิด" หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

- นพ.วรัญญู จานงประสาทร นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเชียงใหม่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จากหมอกควันและไฟป่ายังรุนแรง แนะนำให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจกระตุ้นให้โรครุนแรงขึ้น สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ สสจ.เชียงใหม่เตรียมรับมือผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยประสานทุก รพ.และหน่วยงานสาธารณสุขให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmaimnews

- นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แพทย์ พยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุข รพ.ศรีสังวาล์ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่สัญจรไปมาในตลาดสดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอก รพ.ศรีสังวาล์ เพื่อป้องกันกัน PM 2.5 จากควันไฟป่าที่แพร่กระจายปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมปีนี้พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอีก 20 % ส่วนหนึ่งมาจากควันไฟที่เกิดขึ้น ส่วนโรคอื่น ๆ เช่น ตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ส่วนหลอดเลือดหัวใจมีเล็กน้อย ประมาณ 10 % ทางสาธารณสุขได้พยายามลดผลกระทบ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่ออกกำลังกลางแจ้ง ในการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย ส่วนห้องปลอดฝุ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด 216 ห้อง ทั้งสถานสาธารณสุขแต่ละแห่ง ร้านอาหาร ตามสถานประกอบการต่าง ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaipr)

- นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วยพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 (The 4th National Health Promotion and Elderly Care innovation Conference 2025) “สร้างชุมชนที่เป็นมิตร ยกกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นเวที

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f • fanmoph
• I Love MOPH

X • pr_moph
@ • healthmoph

• http://pr.moph.go.th
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2
☎ 0 2591 8613

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ ผู้ปฏิบัติงาน อปท. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p>	
<p>สร. แจ้งแนวทางแต่งตั้ง ‘หัวหน้าพยาบาล’ ระดับเชี่ยวชาญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ลงนามในหนังสือเรื่อง “การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)” ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 27 มี.ค. 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด</p>	
<p>ขอข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อกำหนดสายงานเพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผอ.กองบค. สป.สธ. ลงนามหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง “การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาขอกำหนดสายงานเพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุข” โดยขอให้เขตสุขภาพแจ้งหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ รพช./ รพท./ รพช. จัดทำข้อมูลปริมาณงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2562-2567 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนด ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตำแหน่งนักฉุกเฉินการแพทย์ และสายงานปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็นสายงานเพิ่มเติมของ สธ. รวบรวมส่งทาง jobposition.moph@gmail.cpm ภายในวันที่ 25 เม.ย.68</p>	
<p>นวดไทย 7 กลุ่มอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., โปสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus, thaitodaynews, prd.)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมได้พัฒนาหลักสูตรนวดไทยเฉพาะ 7 กลุ่มอาการสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 150 ชั่วโมง+ (Plus) ได้แก่ กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดโรคหัวใจหลอดเลือด โรคนี้วิสัยภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเข่า เน้นอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตั้งเป้าอบรมให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 20,000 คน และเตรียมอบรม ครู ก นวดไทย 1,000 คน สมัครที่เพจ Facebook วิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>	
<p>เพิ่มค่าตอบแทนให้เภสัชกร อภ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, การเงินธนาคาร, ประชาชาติ, hfocus, thecoverage, thebetter)</p> <p>- น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกสำนักนายกฯ เผย ครม.เห็นชอบการขยายอัตราค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรที่เกี่ยวข้องของ อภ. เป็นอัตรา 10,000 บาท/คน/เดือน จำนวนผู้มีสิทธิ 580 คน เพื่อจูงใจให้เภสัชกรสนใจสมัครเข้าเป็นพนักงาน อภ.เพิ่มขึ้น ทดแทนคนที่ลาออก/เกษียณ</p>	
<p>นักรังสีเทคนิค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- อาจารย์สละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระที่ 11 (ปี 2566-2568) หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. ... มากกว่า 10 ปี กล่าวภายหลังนายกฯ แพทองธาร มีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ว่าดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมฟันฝ่ากันมา ประเด็นหลักคือให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิคในลักษณะนิติบุคคล ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กองประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. การบริหารจัดการด้านต่างๆ อาจล่าช้า ไม่คล่องตัว สำหรับกระบวนการผลิตนักรังสีเทคนิคของประเทศไทยปัจจุบันยังเดินหน้าต่อเนื่อง รวมถึงขยายสถาบันการผลิตจากเดิม 5 สถาบัน เป็น 12 สถาบัน ทั้งนี้หากมีสภาวิชาชีพจะแก้ปัญหาขาดแคลนนักรังสีเทคนิค โดยสามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้ดูแลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม</p>	



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กรรมการ 2.นายสมศักดิ์ อนันท์วัฒน์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า, บ้านเมือง thailandplus)

-นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและเคหะตามที่อยู่จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติในการบริหารประเทศ และเชิญชวนประชาชนให้ข้อมูลด้วยตนเอง ผ่าน 3 ช่องทาง โดยทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2568 ที่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ทางรัฐ หรือเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 19 มิถุนายนนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ในนาม 'คุณมาตี' ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศเพื่อเก็บข้อมูลท่านที่ไม่สะดวกตอบแบบสอบถามออนไลน์ มั่นใจได้ว่าคุณมาตีตัวจริงต้องมีบัตรประจำตัวที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถขอตรวจสอบได้ และจะไม่มีการถามเลขบัตรประชาชน ไม่ถามเลขบัญชีธนาคาร ไม่ถามเงินเดือนหรือรายได้ ไม่มีการเก็บลายนิ้วมือ ไม่มีการเรียกเก็บเงิน และไม่มีการให้คลิกลิงก์ลงทะเบียนใด ๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือพบบุคคลที่น่าสงสัยสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ที่เบอร์ 0 2142 1234

บุรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

- จดหมายจากผู้อุปการคนหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ ระบุมีเรื่องทุกข์ทรมานจากปัญหาบุรีไฟฟ้าระบาดอย่างมาก ก่อนหน้านี้มี นร.ในพื้นที่ อ.สตึก ป่วยหนัก เพื่อไปพบแพทย์เอกซเรย์พบปอดหายไปทั้งแถบ สาเหตุจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผาก จนท.ตร.ในพื้นที่กวาดล้างให้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ คอลัมน์ บทความพิเศษ (โดย ศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

- ความแตกต่างในการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย จากตัวแทนพรรคประชาชน ซึ่งเป็นนักกฎหมายแต่เสียงจะเสนอข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน และไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิของเด็ก กับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแพทย์ที่พบและสัมผัสกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อเด็กและเยาวชน จึงห่วงใยต่ออนาคตของชาติ สังคมจึงต้องช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสม

ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, อีจัน, 77kaoded, fm91, thebangkokinsight, nationtv, prd., ch8) เพจหมอล้ำแปด

-เกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนามารีน 555 บริเวณหน้าหาดเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นเรือนำ นทท.ชาวรัสเซีย 34 ราย เดินทางจากท่าเรือคลองไปท่องเที่ยวเกาะพีพี โดยกัปตันเรือพบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้อง ระหว่างรอเรือมาเปลี่ยนเกิดไฟปะทุและระเบิดขึ้น ผู้ควบคุมเรือและช่างเครื่องยนต์เรือได้รับบาดเจ็บจากไฟลุกและสะเก็ดจากการระเบิด นทท.และไกด์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รวมเป็น 4 คน ได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ. จนปลอดภัย

'เฮลธ์-อีคอนอมี่-สมุย' เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า

-นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจฯเขต 11 ได้ประชุมเตรียมจัดงาน เฮลธ์ อีคอนอมี่ สมุย เฮลธ์ อีคอนอมี่ สมุย โดยมี นพ.จักรกฤษ สุวรรณเทพ ผอ.รพ.เกาะสมุย ปลัดอำเภอเกาะสมุย รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกสมาคมสปาสมุย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม เพื่อเสนอให้มีการจัดงานเศรษฐกิจสุขภาพ หรือ เฮลธ์ อีคอนอมี่

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สมุย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดงานดังกล่าวที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพของภาคใต้ตอนบน เป็นการพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ เวลเนส เดสติเนชั่น พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และยังเป็นการพัฒนาธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งเกาะสมุยมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาจำนวน 74 แห่ง และร้านนวดแผนไทยจำนวน 296 แห่ง การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่รักสุขภาพให้กับเกาะสมุยอีกด้วย

มหกรรมแพทย์แผนไทย จังหวัดชัยนาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

- นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าฯ ชัยนาท ประธานเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แนวคิด “แพทย์แผนไทยพัฒนา สืบสานภูมิปัญญาถิ่น จังหวัดชัยนาท” จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์ ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือก บูธจำหน่ายสินค้าชุมชนกว่า 100 บูธ ลานแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และนิทรรศการของโรงพยาบาลต่าง ๆ

ฟรี! ถึง 30 เมษายน Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก

- กทม. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฟรี ได้ตั้งแต่ววันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน สำหรับหญิงไทย อายุ 11-20 ปี ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกมาก่อน ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้ว นานเกินกว่า 6 เดือน Walk In เข้ารับบริการได้ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับบริการ ได้ตั้งแต่ววันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ใกล้บ้าน

สธ.สหรัฐฯ ทอยยส่งหนังสือเลิกจ้างพนักงาน 10,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100)

- พนักงานในหลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ (U.S. Health and Human Services Department : HHS) ได้รับหนังสือแจ้งเลิกจ้างมากถึง 10,000 คน ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีคำสั่งปรับโครงสร้างองค์กร ด้าน นายโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุข ประกาศแผนการปรับโครงสร้างองค์กร ด้วยการยุบรวมหน่วยงานหลายแห่งให้อยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า สำนักงานบริหารเพื่ออเมริกาที่มีสุขภาพดี (Administration for a Healthy America : AHA)